

Số: 06/BC-HĐND

Nam Định, ngày 15 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ
Trình tại kỳ họp thứ mười bảy Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra 02 đề án, dự thảo nghị quyết: (1) Đề án, dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND tỉnh và (2) đề án, dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh của Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh.

Ban Pháp chế trân trọng báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Việc ban hành các nghị quyết trên là cần thiết, để triển khai thực hiện và cụ thể hóa các quy định của pháp luật vào điều kiện thực tế của tỉnh, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn cho những người tham gia vào hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan ở địa phương cũng như động viên đội ngũ cán bộ, các lực lượng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đề án, dự thảo nghị quyết trên đều thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND tỉnh. Việc xây dựng các đề án, soạn thảo dự thảo nghị quyết đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, nội dung phù hợp với quy định được dẫn chiếu và tình hình thực tiễn của tỉnh, bảo đảm tính khả thi.

Một số nội dung Ban Pháp chế có ý kiến góp ý tại các cuộc thẩm tra đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa vào đề án, dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh. Vì vậy, Ban Pháp chế nhất trí với những nội dung đã được nêu trong 02 đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các vị đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hải Dũng

